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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งท่ี 8/2565 

วันอังคารท่ี 13 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00-17.00 น.  

ณ ห้องประชุม ช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรมฯ  และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team      

 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรมฯ 

1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา 

2. คุณศิวาพร เฟ��องฟูสิน 

3. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ 

4. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์  

5. คุณสายใจ พรหมเดเวช 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team  

1. คุณพรรษชล ลิมธงชัย 
2. คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล 

3. คุณมณีรัตน์ สุขจิตร 

4. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล 

5. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ 

6. คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ 

7. คุณรักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ 

8. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ 

9. ดร.นีรนารถ จิณะไชย 

10. คุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุล 

11. คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ 

12. คุณมุกดา โจวตระกูล 

13. คุณภูวดล อ้างสันติกุล 

14. คุณอลิสา หิรัญยไพศาลสกุล  

15. คุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ 

16. คุณสมบัติ วนาอุปถัมภ์กุล 

 

รายช่ือกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมการประชุม 

1. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ์  
2. คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี 

3. คุณวิมลศิริ ป�ญจธนศักดิ์ 



            สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

2 
 

4. คุณจีรพันธ์ ม่วงเจริญ  

5. คุณอภินันท์ โรจนวิภาต  

6. คุณชนิดา อยู่เชื้อ  

7. คุณยลธิดา พานิชปรีชา 

8. คุณภูสิฏฐ์ ศรีโรจนภิญโญ  

9. คุณณัฏฐ์ชร ปุณมนัสโภควิชญ์ 

 

สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2. คุณเทพนิมิตร ทองจันทร์ บริษัทศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด 

3. คุณณิญาภรณ์ อรุณรัตน์ บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด 

4. คุณรสสุคนธ์ แซ่เหล้า บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด 

 

เป�ดประชุมเวลา 13:00 น. 

 

 คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเป�ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม 

ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1:  ประธานแจ้งให้ทราบ 

 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าได้เข้าประชุมร่วมกับทางอย. ในประเด็นเรื่องการประเมินเอกสารทาง

วิชาการของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ใน

กระบวนการพิจารณาเครื่องสำอาง ซ่ึงจะมีการกำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญจำนวนอย่างน้อย 3 ท่านเพ่ือเป�นผู้ประเมิน

เอกสารวิชาการเพ่ือถ่วงดุล ป้องกันการแทรกแซง และป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการประเมินเอกสาร

วิชาการ ท้ังนี้ท่านประธานได้แสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่าสำหรับภาคธุรกิจนั้นต้องการให้มีผู้เชี่ยวชาญท่ีเป�นผู้รู้

ในเรื่องเครื่องสำอางอย่างแท้จริง และอยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าว เพ่ือให้เข้าใจถึงสถานการณ์ได้เป�นอย่างดี 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 2:  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งท่ี 7/2565 วันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน 

2565  

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมดังเอกสารแนบ 1 

 

วาระท่ี 3:  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 แผนการดำเนนิงานการเก็บค่าบำรุงสมาชิกในป� 2566 (โดยฝ่ายเลขา)   
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 คุณศิวาพรรายงานว่าขณะนี้ฝ่ายเลขาได้เตรียมใบแจ้งหนี้แก่สมาชิกท้ัง 196 บริษัทเป�นท่ีเรียบร้อยแลว้ และ

จะนำส่งทางไปรษณีย์ให้กับบริษัทสมาชิกภายในอาทิตย์แรกของเดือนมกราคม 2566 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 3.2 ความคืบหน้าการสัมมนาหัวข้อ “กฎหมาย EPR กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์

เพ่ือความย่ังยืน” (โดยคุณนาคาญ์)  

 คุณนาคาญ์และทีมงานได้แจ้งแก่ท่ีประชุมทราบว่า เนื่องจากสมาชิกหลายท่านได้เสนอขอให้เลื่อนการจัดการ

ประชุมในช่วงกลางเดือนธันวาคมไปก่อน เนื่องจากเป�นช่วงป�ดงบบัญชีของแต่ละบริษัท รวมถึงในช่วงดังกล่าวมีการ

จัดงานแสดงสินค้าหลายกิจกรรมในวันท่ีตรงกัน ทางทีมงานจึงเห็นฟ้องจะท่ีขอให้เลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปใน

ป� พ.ศ. 2566 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และจัดพร้อมกับการประชุมสามัญของกลุ่มเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรม 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเห็นพ้องให้เลื่อนการจัดงานสัมมนาไปเป�นวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และให้

จัดพร้อมกับการประชุมสามัญของกลุ่มเครื่องสำอางและสภาอุตสาหกรรม ท้ังนี้มอบหมายให้ทีมงานแจ้งผู้ลงทะเบียน

สมัครให้ทราบ และปรับแก้กำหนดการให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาดเล็กมากข้ึน 

 

3.3 การเตรียมการสวัสดีป�ใหม่ ประจำป� 2566 (โดยฝ่ายเลขา)  

คุณรัตนาภรณ์ได้แจ้งกับท่ีประชุมว่าได้ทำการนัดสวัสดีป�ใหม่กับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ใน

วันท่ี 5 มกราคม 2566 เวลา 10.30น ในส่วนกระทรวงอ่ืนๆนั้น ผู้รับมอบหมายแต่ละท่านยังอยู่ในระหว่างการ

ประสานงาน ประธานให้ข้อชี้แนะว่าควรพยายามนัดกระทรวงท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน ในวันเดียวกันเพ่ือให้สะดวกต่อการ

เดินทาง อนึ่งท่ีประชุมสรุปว่าสิ่งของท่ีจะนำไปสวัสดีป�ใหม่ในป�นี้จะจัดเป�นคุกก้ี เพ่ือความสะดวกในการขนย้าย 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาประสานงานในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

 

วาระท่ี 4:  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 (โดย คุณพรรษชล) 

 คุณพรรษชลรายงานงบรายบรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2565 แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

 4.2 รับรองสมาชิกใหม่ (โดยฝ่ายเลขา)  

 บริษัทบิสเตอร์เฟลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ขาย-ผู้จัดส่งวัตถุดิบ) ได้สมัครเข้ามาเป�น

สมาชิกใหม่ของสมาคมฯ โดยได้แนบเอกสารเพ่ือให้กรรมการพิจารณา ดังเอกสารแนบ 2  ทางบริษัทบิสเตอร์เฟลด์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งกับสมาคมมาว่าเนื่องจากเป�นผู้จัดส่งวัตถุดิบ จึงไม่สามารถหาเอกสาร

การจดแจ้งมายืนยันได แต่ได้ส่งเอกสารใบอนุญาตนำสั่งยาท่ีออกโดยสำนักงานอาหารและยาเพ่ือเป�นการยืนยันตัวตน

แทน 

Oct-65 1มกราคม-31 ตุลาคม 2565

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2565 0.00 354,465.00                                    

รายไดค้่าสัมมนา 0.00 95,500.00

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 20,000.00 20,000.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอื้�น 0.00 1,500.59

รวมรายรับ 20,000.00              471,465.59                                    

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั -                          56,000.00                                      

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง -                          1,548.00                                         

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 960.93                    13,176.14                                      

ค่าไฟฟ้า 103.09                    2,432.57                                         

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2565 -                          30,996.00                                      

ค่าใชจ้า่ยอื�น 61,838.64              240,341.64                                    

รวมค่าใชจ้า่ย 62,902.66 344,494.35 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย (42,902.66) 126,971.24 

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 พฤศจิกายน 2565 126,971.24 

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน ตุลาคม 2565
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 มติท่ีประชุม รับรองการเป�นสมาชิกของบริษัทบิสเตอร์เฟลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 

และให้ฝ่ายเลขาส่งใบแจ้งหนี้เก็บค่าสมาชิกต่อไป 

 

 4.3 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย (ฝ่ายเลขา) 

 คุณศิวาพร ได้แจ้งว่าทางบริษัทบัญชี (M Audit Co., Ltd.) ท่ีดูแลงบของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ได้

ส่งเอกสารค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยมายังอีเมลล์ของสมาคมฯ ดังเอกสาร

แนบ 3 จึงขอให้กรรมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบดังกล่าวและให้ฝ่ายเลขารวมถึงเหรัญญิกประสานงานต่อไป 

 

 4.4 ค่าธรรมเนียมการใช้อีเมลล์รายป�ของ google (คุณภูสิฏฐ์) 

 เนื่องจากคุณภูสิฏฐ์ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คุณศิวาพรจึงขอรายงานแทนว่า ทางคุณภูสิฏฐ์ได้แจ้งมาว่า

ทาง google ได้ส่งใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการใช้อีเมลรายป�ของสมาคมมา ดังเอกสารแนบ 4 จึงขอให้กรรมการ

พิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบดังกล่าวและให้ฝ่ายเลขารวมถึงเหรัญญิกประสานงานต่อไป 

 

วาระท่ี 5:  เรื่องเพ่ือทราบ 

 5.1 สรุปการประชุม ACSB และ ACC ครั้งท่ี 36 (โดยฝ่ายวิชาการ)  

 คุณธนกร ตัวแทนฝ่ายวิชาการได้สรุปผลการประชุม ACSB และ ACC ครั้งท่ี 36 ดังเอกสารแนบ 5 ท้ังนี้ในท่ี

ประชุมได้มีการถกกันในหลายประเด็น แต่กล่าวโดยสรุปคือมีมติปรับให้สาร Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) 

และ 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (p-BMHCA) หรือ Lilial เป�นสารห้ามใช้ ท้ังนี้ให้ระยะเวลาผ่อน

ผันเป�นเวลา 24 เดือน (ภายในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2567) ส่วนในประเด็นอ่ืนๆนั้นจะยังต้องรอการพิจารณาในการ

ประชุมครั้งหน้า โดยฝ่ายวิชาการจะทำสรุปการประชุมแบบย่อเป�นภาษาไทยเพ่ือส่งให้กับสมาชิกรับทราบความ

คืบหน้าเพ่ือจะได้ปรับตัวกันด้วย 

 ในกรณีของ Country Specific Requirement ก็มีความคืบหน้าของประเทศอินโดนีเซียท่ีจะให้จดแจ้ง % 

สำหรับสาร restricted ในช่วงเดือนมกราคม 2566 และในส่วนของประเทศลาวก็มีการปรับลดการขอเอกสารท่ี

แตกต่างจากประเทศอ่ืนในอาเซียนมากข้ึน ท้ังนี้ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าดังกล่าวต่อไป 

 คุณศิวาพรได้แจ้งเพ่ิมเติมว่า การประชุมครั้งหน้าคือครั้งท่ี 37 จะยังคงเป�นการประชุมในรปูแบบ online 

แต่ในครั้งท่ี 38 ท่ีจะจัดข้ึนในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป�นการจัด onsite ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมีการกำหนดวัน

ประชุมแล้วเป�นช่วงวันท่ี 20-23 พฤศจิกายนป� 2566  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการจัดทำการสรุปเป�นภาษาไทยเพ่ือส่งต่อให้กับ

สมาชิกสมาคมรับทราบ 
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วาระท่ี  6  : เรื่องอ่ืน ๆ  

 

 6.1  การประชุม ACA President ท่ีประเทศสิงคโปร ์

 ทางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ได้ส่งตัวแทนได้แก่ คุณเกศมณีและดร.ปรีชากร เข้าร่วมการประชุม ACA 

President ท่ีประเทศสิงคโปร์ โดยดร.ปรีชากรได้แจ้งแก่ท่ีประชุมทราบว่า ACA President คนป�จจุบันจากประเทศ

มาเลเซีย จะหมดวาระกลางป� 2566 และหลังจากนั้นจะเวียนไปประเทศละ 2 ป� โดยเริ่มจากอินโดนีเซีย เวียดนาม 

ไทย สิงคโปร์ ฟ�ลิปป�นส์ และประเทศพม่า 

 ประธานยังแจ้งให้ทราบวา่ป�หน้าประเทศไทยจะจัดงาน Cosmoprof ในเดือนกันยายน หากจะมีการจัด

สัมมนาระหว่างประเทศควรจัดให้ลงในเดือนดังกล่าว 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 6.2  กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งท่ี 9/2566-1  ในวันอังคารท่ี 

10 มกราคม 2566 

 


